
๑ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  คร้ัง  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันจันทร์  ท่ี  ๒๔   เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป   

******************************** 

ผู้เข้าประชุม 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเดชา  ประทุมตะ ประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม เดชา  ประทุมตะ  
๒ นายวีรพล  ศรีภักดี รองประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม วีรพล  ศรีภักดี  
๓ นางพัฒณีย์  ปะทุมตะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ พัฒณีย์  ปะทุมตะ      
๔ นายสุพจน์  ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ สุพจน์  ศรีวรรณะ  
๕ นายอดุลย์  พลรักษา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ อดุลย์  พลรักษา  
๖ นายวรุต  อุทัยดา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ วรุต  อุทัยดา  
๗ นางสาคร  สัมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ สาคร  สัมฤทธิ์  
๘ นางสาวลัดดา  นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ลัดดา  นาแข็ง  
๙ นายสาย  ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘ สาย  ศรีสมนาม  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม                  

        - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ     
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  
๒. นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เด่นศักดิ์  สีหามาตย์  
๓. นางสาวสุภาวดี  สุทธวิรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สุภาวดี  สุทธวิรรณ  
๔. นายบัญญัติ  พลนงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัญญัติ  พลนงค์  
๕. นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าสำนักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๘. นายจรัญ  หนูวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจรัญ  หนูวงศ ์  

๙. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นวก.ศึกษาฯรักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ดวงดาว  ภักดีประพันธ์  

๑๐ นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์ นวก.การเงินฯรักษาการแทน ผอ.กองคลัง เยาวนา  ศิริจันทร์  
๑๑ นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาค รบองค์ประชุมแล้ว             
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายเดชา  ประทุมตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภา อบต.              ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอให้ท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การเรียกประชุม
เลขานุการสภา อบต.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที ่ ๑   

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไข
เพ่ิ ม เติ มถึ ง (ฉบับที่  ๗ )  พ .ศ . ๒๕ ๖๒ ) และข้อ  ๒๒   แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงเรียกประชุมสภาองค์การ



๓ 

บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  (ระยะเวลา
ของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ ๑๐ -๒๔  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ลงชื่อ นายเดชา  
ประทุมตะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                                        -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัย   
สามัญสมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ เม่ือวันที่  ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕        
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ส่งสำเนาการ
ประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายเดชา  ประทุมตะ    ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  

๒๕๖๕ ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่  เรียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
ประธานสภา อบต.                  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นที่สอง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการสภา อบต.  หนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  

มติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัย
สามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  

รับรอง  ๘  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 
ไผ่ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  ด้วย
คะแนนเสียง  ๘  เสียง 
           



๔ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  มติที่
ประชุมรับรอง ๘ เสียง 

  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
  

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕  เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม ไม่มีการ
อภิปรายและไม่มีการลงมติ 
๒. ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไผ่ล้อมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   
มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ล้อม จำนวน  ๓  คน  ดังนี้      
๑. นายสุพจน์  ศรีวรรณะ     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

                             ๒. นายอดุลย์  พลรักษา       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
                             ๓. นางสาคร   สัมฤทธิ์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล
หนองไผ่ล้อม จำนวน  ๓  คน  ดังนี้      
๑. นายวรุต  อุทัยดา         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

                             ๒. นางพัฒณีย์  ปะทุมตะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 
                             ๓. นางสาวลัดดา  นาแข็ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 
  ๓.  ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



๕ 

มติที่ประชุม   กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เลือก
คณะกรรมการวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ดังนี้  

                     ๑. นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                              ๒. นางสาวสุภาวดี  สุทธิวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                               ๓. นางสาวสุภาพร  พูนไธสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                ๔. นายสาย  ศรีสมนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
                                ๕. ผศ.ดร.พงษ์  พรมนิล    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

   ๖. อาจารย์วีรศิลป์  วรเดชนัยนา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                         ๗. นายบัญญัติ  พลนงค์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  ๔. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน    

   บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์          
   สำนักงาน  งบประมาณท้ังสิ้น  ๑๑๒,๕๐๐  บาท โดยจัดซื้อครุภัณฑ์  
   สำนักงานตามรายการดังต่อไปนี้  
รายการ  ๑. จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน ๔  ตวั  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐ บาท                                                             
เพ่ือจัดซื้อ  (๑)  โต๊ะทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑  ตัว 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท (๒)  โต๊ะทำงานรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน   ๒  ตัว ๆ  ละ  ๑๐,๐๐๐  บาท   เป็นเงินงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐  บาท  (๓)  โต๊ะทำงานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
จำนวน  ๑  ตัว งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  มติที่ประชุม  อนุมัติ ๗  เสียง 

                                    ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสีย  ๒  เสียง 
  รายการ  ๒. จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  ๔ ตวั งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 
  เพ่ือจัดซื้อ  (๑)  เก้าอ้ีทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑  ตัว 

งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท  (๒)  เก้าอ้ีทำงานรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน  ๒  ตวัละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐  บาท 

          (๓)  เก้าอ้ีทำงานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑  ตัว 
            งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๗  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
  งดออกเสีย  ๒  เสียง 

  รายการ  ๓.  จัดซื้อชุดโซฟา  จำนวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 
                มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๗  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสีย  ๒  เสียง 

  รายการ  ๔. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๖,๕๐๐ บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้  ๑. ทำด้วยไม้สัก  ๒. มีโต๊ะหมู่บูชา  ๕  ตัว  กว้างไม่น้อย
กว่า ๔.๕ นิ้ว  ๓. มีฐานรองโตะ๊หมู่   มติที่ประชุม อนุมัติ  ๘ เสียง  ไม่อนุมัติ  
ไม่มี  งดออกเสีย  ๑  เสียง 
 



๖ 

  รายการ  ๕. จัดซื้อชุดรับแขก  จำนวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๗  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสีย  ๒  เสียง 

      ๕. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว   งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท  โดยจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตาม
รายการดังต่อไปนี้  รายการ  ๑.  จัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  ๙ คิวบิกฟุต  จำนวน  
๑  ตู้  งบประมาณ  ๑๓,๐๐๐ บาท  มีคุณลักษณะดังนี้  ๑. ขนาดที่กำหนด
เป็นความจุภายในขั้นต่ำ  ๒. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๓. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณา
ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณด้านราคา มติที่
ประชุม  อนุมัติ  ๗  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสีย  ๒  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๑.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ 

โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๑ งบประมาณ   
ที่ตั้งไว้  ๔๒๘,๐๐๐   บาท งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๕๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ท่ีทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม 
งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้   ๒๖๕ ,๐๐๐ บาท  โอน เพ่ิ ม  ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๔๔๑,๐๐๐ บาท 
๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  
ละ ๒๗ ,๔๐๐  บาท   เป็ น เงิน งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท           
(โดยโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง                                              
โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     
๒๕๒ ,๐๐๐  บาท งบประมาณที่ ขอโอนจำนวน  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท     
งบประมาณคงเหลือ  ๕,๔๐๐ บาท) 
๓. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ  ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการ  จัดซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า  งบประมาณ  
๔,๕๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่อง



๗ 

สูบน้ ำ ไฟ ฟ้ าแบบซับ เมิ ส ซี เบิ้ ล   งบประมาณ ตั้ งไว้  ๕๔ ,๐๐๐  บาท    
งบประมาณคงเหลือ ๔๙,๕๐๐  บาท) 

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑-๓  ขอเชิญนายกองค์การ
ประธานสภา อบต.  บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
  ตำบล  เชิญครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม ดร.ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ขอขี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดังนี้  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑.  ญัตติ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑  งบประมาณ  ที่ตั้งไว้  
๔๒๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๒๕๒ ,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม 
งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้   ๒๖๕ ,๐๐๐ บาท  โอน เพ่ิ ม  ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๔๔๑ ,๐๐๐  บาท  ๒.  ญัตติ พิจารณาโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่อง
สว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ ๒๗,๔๐๐ บาท  เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๖ ,๖๐๐ บาท (โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง  โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่
ที่  ๑ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๕๒,๐๐๐  บาท งบประมาณที่ขอโอน
จำนวน  ๒๔๖,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  ๕,๔๐๐ บาท)  ๓. ญัตติ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการ  ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  
จัดซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท 
(โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
ซับเมิสซี เบิ้ล  งบประมาณตั้งไว้ ๕๔ ,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๔๙,๕๐๐  บาท)  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปครับ 



๘ 

 
  

นายเดชา  ประทุมตะ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ชี้แจงรายละเอียดและข้อ 
ประธานสภา อบต. กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑  งบประมาณ   ที่ตั้ งไว้  ๔๒๘ ,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๕๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม งบประมาณที่ตั้งไว้  
๒๖๕ ,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม  ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท งบประมาณหลั งโอน  
๔๔๑,๐๐๐  บาท  ในญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณนั้น  ในการปฏิบัติ
ราชการเจ้าของงบประมาณ คือกองช่างได้เสนอบันทึกข้อความเป็นการขอ
อนุมัติใช้จ่ายงบประมาณมาแล้วตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน  
๒๖๕ ,๐๐๐  บาท เมื่อผู้มีอำนาจได้ลงนามอนุมัติ เห็นชอบแล้วก็ต้อง
ดำเนินการไปตามนั้น หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับ ยกเว้น ต้อง
ยกเลิกบันทึกข้อความที่มีผลทางกฎหมายที่ผู้มีอำนาจลงนามแล้ว เพราะฉนั้น
ทางส่วนราชการเจ้าของงบประมาณต้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ว่ามันเป็นประเด็นใดที่โอนงบประมาณไปเพ่ิมโครงการนี้ ขอเชิญผู้อำนวยการ
กองช่างชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ล้อม เชิญครับ 

นายจรัญ  หนูวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง   การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  นายจรัญ  หนูวงศ์  ผู้อำนวยการกองช่าง กรณีการ
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม งบประมาณที่ตั้งไว้  ๒๖๕ ,๐๐๐ 
บาท แต่เมื่อนำเสนอผ่านขั้นตอนถึงผู้บริหารแล้ว  ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็น
ว่าปริมาณงานในการโครงการนี้ยังไม่ครอบคลุม จากสภาพความชำรุดทรุด
โทรมของตัวอาคารตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎจึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมปริมาณงาน
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยในคราวเดียวจึงเห็นสมควรที่จะ



๙ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณไปเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงการซ่อมแซมในครั้งนี้ให้
สมบูรณ์แต่กรณีที่บันทึกขออนุมัติครั้งแรกนั้นในการลงนามในบันทึก เป็น
ข้อผิดพลาดที่กระผมขอน้อมรับ หากท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแก้ไข
ประการใดก็ขอให้นำเสนอได้ครับ  สำหรับรายละเอียดในโครงการแรกการ
ประมาณราคาเป็นไปตามงบประมาณในตอนนั้นที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจึงทำได้
แค่นี้เมื่อเราโอนงบประมาณมาเพ่ิมแล้วปริมาณงานก็เพ่ิมขึ้นด้วย รายละเอียด
ต่างๆ ปรากฏในแบบรูปรายการและประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และปร.๕ 
ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  กองช่างได้เสนอเอกสารเข้ามาให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเป็นการโอน    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  งบประมาณเพ่ิม  ๑๗๖,๐๐๐  บาท  จากเดิมตั้งไว้  ๒๖๕,๐๐๐  บาท  รวม 
  เป็นเงิน  ๔๔๑,๐๐๐  บาท  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่ 
  ครับก่อนที่จะลงมติพิจารณาอนุมัติ  ถ้าไม่มีขอให้ท่านประธานสภาดำเนินการ 
  ต่อไป เชิญครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
ประธานสภา อบต.  นะครับ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑.  ญัตติพิจารณา 

การโอนเงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๑ งบประมาณ ที่ตั้งไว้  ๔๒๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๕๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม งบประมาณที่ตั้งไว้  
๒๖๕ ,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  
๔๔๑,๐๐๐ บาท 
  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑. ญัตติพิจารณาการโอน 
เลขานุการสภา อบต.  เงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑  งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้   ๔๒๘ ,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  



๑๐ 

๒๕๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม งบประมาณที่ตั้งไว้  
๒๖๕ ,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  
๔๔๑,๐๐๐ บาท 

        อนุมัติ        ๘   เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี 
      งดออกเสียง   ๑   เสียง      
  มติ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็กรอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑  งบประมาณ ต้ังไว้   
๔๒๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๒๕๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม 
งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้   ๒๖๕ ,๐๐๐ บาท  โอน เพ่ิ ม  ๑๗๖ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๔๔๑,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงิน
ประธานสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่อง 

สว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  ๒๗,๔๐๐  บาท เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม     
หมู่ที่  ๑  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณที่ขอ
โอนจำนวน  ๒๔๖,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  ๕,๔๐๐  บาท)  ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เชิญครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม ดร.ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ขอขี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดังนี้  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๒. ญัตติ
พิจารณาโอนเงิน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการติดตั้งโคม
ไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  



๑๑ 

๒๗,๔๐๐  บาท เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท  (โดยโอน
งบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๒ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณที่ขอโอนจำนวน  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  
๕,๔๐๐  บาท) โครงการนี้เป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการร้องเรียนร้องขอเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลมา
นานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงก่อนหน้านี้เราได้ลงพ้ืนที่และไป
พูดคุยกับชาวบ้านในจุดต่างๆ ที่มีปัญหาควาเดือดร้อน จำเป็นต้องมีไฟส่อง
สว่าง และได้เห็นปัญหาว่าบางจุดสายไฟชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ บางจุด
เซนเซอร์มีปัญหาทำให้ไฟส่องสว่างทั้งวันทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว  การที่
จะไปซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เป็นเรื่องยาก ผมมองว่าการที่เราจะ
แก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ลดปัญหาต่างๆที่เกิดกับการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบ
เดิม  ผมจึงแจ้งให้ทางสมาชิกสภาได้สำรวจความต้องการไฟส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการค่อนข้างเยอะ 
หมู่บ้านขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ ๑๐ กว่าจุด บางหมู่บ้าน ๒๔-
๒๕ จุด ทั้งนี้ทั้งนั้นผมได้ประชุมหารือกับทางคณะผู้บริหารว่าอยากจะแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นให้กับทุกๆ หมู่บ้าน ผมเลยกำหนดให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดจุด
ที่จะติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้านละ ๑๐ จุด ซึ่งบางหมู่บ้านอาจจะไม่
ถึง บางหมู่บ้านอาจจะได้มากว่าก็จะเฉลี่ยเพราะโครงการนี้ผมมีเป้าหมาย
จำนวน  ๙๐  จุด เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนตำบล
หนองไผ่ล้อมของเราก่อนเพราะถ้าเอาตามที่ทางสมาชิกสภาเสนอเข้ามาจะ
เป็นการใช้งบประมาณที่มากพอสมควร งบประมาณเรามีไม่เพียงพอ ผมเลย
ขอแก้ไขปัญหาเท่าที่จำเป็นเดือดร้อนก่อน ซึ่งงบประมาณที่นำเสนอเป็นชุด
อุปกรณ์รวมติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รายละเอียดโครงการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นโครงการที่ไม่ได้ 
  ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
  หากประสงค์จะดำเนินการ  ต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็นอำนาจ 
  อนุมัติของสภา ตั้งแต่คราวก่อนโครงการเหล่านี้ไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณให้ ก็ถือว่าไม่ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ในคราวนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอ
ญัตติเข้ามาเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ ก็ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ว่าญัตติที่ท่านนายกเสนอเข้ามามีความจำเป็น



๑๒ 

หรือไม่ งบประมาณเหมาะสมหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา 
เชิญครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ จากที่ท่านปลัดได้กล่าวมา  โครงการนี้เราพิจารณาถึงความเดือดร้อน ความ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการที่เราขอโอนงบประมาณมาอย่างโครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ ก็มีความสำคัญ  แต่ยัง
ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในขณะนี้ ทางคณะผู้บริหารมอง
ว่าถ้าเราจะดำเนินการต้องให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์ ต้องทำเป็น
ระบบมากกว่านี้ นอกจากจะสร้างถนนคสล.รอบหนองไผ่ล้อมแล้ว ยังต้องมี
ลานกีฬาออกกำลังกาย  มีจุดพักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือให้ภูมิทัศน์สวยงาม ระบบ
การจัดการเรื่องน้ำ เรื่องขยะ ก็ต้องมีการบริหารจัดการควบคู่กันด้วย         
ในอนาคตเราค่อยมาดูงบประมาณกันอีกทีและดูเงื่อนเวลาที่ เหมาะสม ที่ผม
เสนอโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพ่ือที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนและเห็นว่าจำเป็นมากกว่า ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านพิจารณาด้วยครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
ประธานสภา อบต.  นะครับ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒. ญัตติพิจารณา 

โอนเงิน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่า
เซลล์ส่องสว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  ๒๗ ,๔๐๐  
บาท เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖,๖๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ ๑ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๒ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณที่ขอ
โอนจำนวน  ๒๔๖,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  ๕,๔๐๐  บาท)  โดยจะ
ถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒. ญัตติพิจารณาการโอน 
เลขานุการสภา อบต. เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์

ส่องสว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  ๒๗,๔๐๐  บาท เป็น
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖,๖๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไผ่ล้อม     
หมู่ที่  ๑  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณที่ขอ



๑๓ 

โอนจำนวน  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  ๕ ,๔๐๐  บาท)      
  อนุมัติ        ๘   เสียง 

      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี 
      งดออกเสียง   ๑   เสียง      
  มต ิอนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งโคม

ไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  
๒๗,๔๐๐  บาท เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท  (โดยโอน
งบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๑  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๕๒,๐๐๐  บาท  
งบประมาณที่ขอโอนจำนวน  ๒๔๖ ,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  
๕,๔๐๐  บาท)  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓.  ญัตติพิจารณาโอนเงิน
ประธานสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการ 

ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  จัดซื้อ
เครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท  (โดย
โอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  ไฟฟ้าแบบ
ซับเมิสซีเบิ้ล    งบประมาณตั้งไว้   ๕๔,๐๐๐  บาท   งบประมาณคงเหลือ           
๔๙,๕๐๐  บาท)  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เชิญครับ  

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม ดร.ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ขอขี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดังนี้  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓. ญัตติ
พิจารณาโอนเงิน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการ
พาณิชย์   งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการ  จัดซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า  งบประมาณ  
๔,๕๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำ  ไฟฟ้าแบบซับเมิสซี เบิ้ล  งบประมาณตั้งไว้   ๕๔ ,๐๐๐  บาท   
งบประมาณคงเหลือ  ๔๙ ,๕๐๐  บาท) วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องน้ำที่ เน่าเหม็นและไม่สะอาดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน



๑๔ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องชาวบ้าน หมู่ที่ ๘ และ ๙ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้น้ำที่ไม่สะอาดมาอย่างยาวนาน ซึ่งหมู่อ่ืนๆ ก็จะไม่มีผลกระทบมากนัก
เพราะมีแหล่งน้ำและระบบประปาที่ทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างสะอาดและ
เพียงพอ ผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นโดยตรงกับพี่น้องหมู่ที่ ๘ และ ๙ ซึ่งรับน้ำมา
จากประปาที่วัดเกาะแก้ว หลังจากที่คณะผู้บริหารได้ลงพ้ืนที่ไปสำรวจและ
ติดตามปัญหานี้มานาน ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาแก้ไข
ปัญหาตรงนี้แต่เราก็จะทราบปัญหาดี จากที่ลงพ้ืนทีสำรวจก็จะพบปัญหาอยู่ 
๒ ประเด็น ปริมาณน้ำจืดในหนองใหญ่มีปริมาณมากเพียงพอต่อการใช้
อุปโภค-บริโภค ในชุมชน ต้นเหตุของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำ แต่อยู่ที่การ
ดูแลรักษาความสะอาดของบ่อพักที่ดึงน้ำจากหนองใหญ่ไปเก็บไว้ก่อนที่จะ
ส่งไปที่หอถังสูงและส่งเข้ามาในชุมชน ซึ่งบ่อพักไม่ ได้รับการดูแลรักษาทำ
ความสะอาดทำให้เกิดการหมักหมมและเน่าเหม็น และสาเหตุหลักสำคัญอีก
อย่างคือ เหล็กปั้มดูดน้ำดูดเอาโคลนผสมกับน้ำมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
เหล็กปั้มดูดน้ำที่ติดตั้งไว้ใต้น้ำไม่มีทุ่นลอยเพ่ือยกระดับเหล็กปั้มดูดน้ำเพ่ือ
ปรับระดับความสูงต่ำของน้ำในแต่ละฤดูกาล ในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
หรือประปาชุมชนโดยปกติแล้วนอกจากการใส่สารส้ม ใส่กรวด ทราย ที่เป็น
ชั้นกรองต่างๆแล้วนั้น บ่อพักจะต้องมีการล้างทำความสะอาดปีละ ๒ ครั้ง 
เป็นมาตรฐาน แต่ระบบประปาอบต.หนองไผ่ล้อมของเราขาดการดูแลรักษา
และไม่มีการทำความสะอาดบ่อพักเป็นระยะเวลานานทำให้น้ำที่ส่งไปเกิด
กลิ่นเน่าเหม็น ไม่สะอาด โครงการที่ผมนำเสนอโครงการจัดซื้อปั้มแช่ดูดโคลน 
ขนาด ๒ แรงม้า งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการล้างถังพัก 
โดยใช้ปั้มแช่ดูดโคลนเพ่ือดูดโคลนตมออกจากบ่อพักและจะหาเครื่องสูบน้ำ
จากข้างนอกมาช่วยด้วยและจะมีการจ้างช่างมาปรับปรุงตรงนี้ร่วมกันอีกส่วน
หนึ่งเราต้องมีการทำทุ่นลอย เพ่ือดึงเหล็กปั้มดูดน้ำให้อยู่เหนือระดับน้ำและ
สามารถปรับระดับน้ำในแต่ละฤดูกาล เมื่อเราดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว 
พ่ีน้องประชาชนก็จะมีน้ำที่สะอาดเหมาะสำหรับใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง นี่คือเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  จัดซื้อเครื่องปั้มแช่
ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า งบประมาณ  ๔,๕๐๐ บาท (โดยโอนงบประมาณ
จากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  ไฟฟ้าแบบซับเมิสซีเบิ้ล  
งบประมาณตั้งไว้   ๕๔,๐๐๐  บาท   งบประมาณคงเหลือ  ๔๙,๕๐๐  บาท)
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ลักษณะจะเป็นเหมือนญัตติพิจารณาข้อที่แล้ว คือไม่มีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  เมื่อไม่ได้ตั้งก็ไม่สามารถดำเนินการได้  เมื่อมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยทางปฏิบัติต้อง
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เหตุผลความจำเป็นท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้อธิบายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าทำไมต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อปั้มแช่ดูดโคลน 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสม เมื่อท่านพิจารณา
แล้วขอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการการต่อไป
ครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
ประธานสภา อบต.  นะครับ ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓. ญัตติพิจารณา 

โอนเงิน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการพาณิชย์   งาน
กิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  
จัดซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท  
(โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  ไฟฟ้าแบบ
ซับเมิสซีเบิ้ล  งบประมาณตั้งไว้   ๕๔,๐๐๐  บาท   งบประมาณคงเหลือ  
๔๙,๕๐๐  บาท)  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๓.  ญัตติพิจารณาการโอน 
เลขานุการสภา อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ 

ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  จัดซื้อ
เครื่องปั้มแช่ดูดโคลน  ขนาด  ๒  แรงม้า งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท (โดย
โอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
ซับเมิสซีเบิ้ล   งบประมาณตั้งไว้   ๕๔,๐๐๐   บาท   งบประมาณคงเหลือ           

         ๔๙,๕๐๐  บาท) 
         อนุมัติ        ๘   เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี 
      งดออกเสียง   ๑   เสียง      

มติ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  



๑๖ 

รายการ  จัดซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด  ๒  แรงม้า  งบประมาณ  
๔,๕๐๐  บาท  (โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ ำ ไฟ ฟ้าแบบซับ เมิสซี เบิ้ ล   งบประมาณตั้ งไว้   ๕๔ ,๐๐๐ บาท    
งบประมาณคงเหลือ ๔๙,๕๐๐  บาท)  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อราชการใดหรือ        
ประธานสภา อบต.  ข้อเสนอแนะในเรื่องใดหรือไม ่ เชิญครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
สมาชิกสภา อบต.              การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ   หัวหน้าส่วนราชการและ            

      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ   
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๒ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ ทั้ง ๓ เรื่อง ผมขอขอบคุณ
ที่ท่านทำเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในตำบลของเรา และผมอยากจะเรียนถามท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังท่านนายก เมื่อสภาอนุมัติงบประมาณโอนเงิน 
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่อง
สว่างในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อม  ๙  หมู่บ้านๆ  ละ  ๒๗,๔๐๐  บาท เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๔๖,๖๐๐  บาท แล้ว ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่มี
อยู่เดิมถ้าจุดไหนมีการชำรุดเราจะมีการแก้ไขซ่อมแซมหรือไม่ครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ตามที่ท่านสุพจน์ได้สอบถามในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งอยู่เดิม เบื้องต้นเราต้องไปดู
รายละเอียดก่อนว่าโครงสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็น
ระบบใด ใช้ไฟจากตรงไหน ในการซ่อมแซมก็ต้องตรวจสอบดูว่าเกิดความ
คุ้มค่าหรือไม่  แต่โครงการที่เราอนุมัติงบประมาณไปเมื่อสักครู่  ผมมองว่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด  สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่า
ไฟ ค่าอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ทำงานแบบอัตโนมัติและเป็นระบบ ผมขอดู
รายละเอียดกับส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก่อนว่าเป็นยังไง  เบื้องต้นก็ต้องขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการหมู่บ้านและท่านสมาชิกสภาเพ่ือให้ข้อมูล
ตรงนี้ประกอบด้วย ถ้าสำรวจและพิจารณาแล้วว่าการซ่อมแซมเกิดความ
คุ้มค่าก็ดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเติม จะไม่ทิ้งและปล่อย
ให้เป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่เพ่ือพ่ีน้อง



๑๗ 

ประชาชนของเราชาวตำบลหนองไผ่ล้อม  เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมองประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมทั้งตำบลให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่เฉพาะเรื่อง
ไฟฟ้า จะรวมถึง เรื่องถนนหนทาง  เรื่องน้ำ  ระบบประปา และเรื่องอ่ืนๆที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพ่ือให้พ่ีน้องชาวตำบลหนองไผ่ล้อมอยู่ดีมีสุขและ
พัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปในทุกๆด้านครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายเดชา  ประทุมตะ  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๒๐  น. 
  
 

 ลงชื่อ         สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม    

 

 ลงชื่อ      เด่นศักดิ์   สีหามาตย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์) 
                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

 ลงชื่อ      สุภาวดี  สุทธิวรรณ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นางสาวสุภาวดี  สุทธิวรรณ) 
                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

ลงชื่อ      สุภาพร  พูนไธสง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นางสาวสุภาพร  พูนไธสง) 
                                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 ลงชื่อ       สาย   ศรีสมนาม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสาย  ศรีสมนาม) 
                                                               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 
 



๑๘ 

 

ลงชื่อ      พงษ์   พรมนิล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายพงษ์   พรมนิล) 

                                                    ลงชื่อ       ทวีศิลป์  วรเดชนัยนา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นายทวีศิลป์  วรเดชนัยนา) 
                                                  

ลงชื่อ       บัญญัติ  พลนงค ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบัญญัติ  พลนงค์) 
                                               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

ลงชื่อ       เดชา  ประทุมตะ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                       (นายเดชา  ประทุมตะ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 


